

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU phải được thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết của đảng các cấp.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong triển khai công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, và các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Thường xuyên tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, người lao động đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Lãnh đạo cụ thể hoá nghị quyết, quy định, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng hàng năm của cấp ủy, tổ chức đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phòng, chống ma túy; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; tích cực tham gia phối hợp, ủng hộ lực lượng chuyên trách trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tệ nạn ma túy và quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện ma túy tại nơi làm việc, cư trú.

Gắn công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn không có ma túy với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công nhận “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống ma túy

Lãnh đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy đảm bảo thiết thực, phong phú, sinh động; đa dạng các hình thức quán triệt, tuyên truyền, đưa vào nội dung sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về phòng, chống và kiểm soát ma túy; kết hợp sáng tạo giữa truyền thông đại chúng, tuyên truyền trực tiếp với sử dụng và phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin như mạng internet, mạng xã hội, các nền tảng công nghệ số đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.

Chú trọng xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên trong Khối; phát huy vai trò của các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nâng cao tinh thần cảnh giác của đoàn viên, hội viên; kịp thời phát hiện, tố giác với chính quyền, lực lượng chức năng (Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan...) về đối tượng hoạt động phạm tội, các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc tuyên truyền, vận

động nhân dân, trước hết là người thân trong gia đình thực hiện nghiêm pháp luật về phòng, chống ma túy.

Tăng cường tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; gắn công tác phòng, chống ma túy, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho tỉnh cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả:

- Tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và kiểm soát ma túy; tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các tội phạm về ma túy, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội về ma túy mà có. Lựa chọn một số vụ án điển hình đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Tham mưu thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất góp phần xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân vùng có nguy cơ cao về tái trồng cây có chứa chất ma túy.

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; chủ động ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các thông tin xấu, độc, các hoạt động trao đổi, mua bán, hướng dẫn điều chế trái phép chất ma túy trên mạng Internet, qua các dịch vụ vận tải, chuyển phát hàng hóa. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy; tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người đang áp dụng các biện pháp cai nghiện, bảo đảm sinh kế bền vững và cuộc sống cho bản thân, gia đình người sau cai. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao phẩm chất, trình độ pháp luật, nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; gắn các nhiệm vụ phòng, chống và kiểm soát ma túy với việc thực

hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm ma túy tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân, đoàn viên hội viên, sinh viên, học sinh tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này tại chi, đảng bộ; bổ sung việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết vào chương trình công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sơ kết, tổng kết Nghị quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các cơ quan TMGV ĐUK,
- Các đoàn thể Khối,
- Lưu VPĐUK.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Lý Công Hà